



## TRƯỜNG THCS NGUYỄN DUY

Phong Điền, ngày 26 tháng 3 năm 2024

### THƯ CẢM ƠN

*Kính gửi: Quý cấp lãnh đạo, quý tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm, cựu học sinh, cựu giáo viên và cha mẹ học sinh.*

Nhân dịp Kỷ niệm 49 năm giải phóng quê hương Phong Điền và 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trường THCS Nguyễn Duy tổ chức Hội trại và đêm Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Chắp cánh ước mơ” gây quỹ “Tiếp bước đến trường”.

Trong hai ngày 21,22/3/2024 diễn ra Hội trại và Hội diễn văn nghệ, trường rất hân hạnh được đón tiếp quý cấp lãnh đạo, quý tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm, cựu học sinh, cựu giáo viên và cha mẹ học sinh đã quan tâm đến thăm hỏi, giúp đỡ học sinh trong Hội trại và động viên, cổ vũ trong đêm Hội diễn văn nghệ về vật chất và tinh thần với số tiền là 188.000.000 đồng, đây là nguồn động lực to lớn cho nhà trường ngày càng vững bước trong sự nghiệp trồng người, đồng thời tiếp sức và động viên cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục trên con đường học tập (*danh sách ủng hộ của quý vị nhà trường công khai trên trang website <http://thcs-nduy.phongdien.thuathienhue.edu.vn/>*). Kính phí nhận được từ tấm lòng vàng của quý vị nhà trường sử dụng cho Hội trại và đêm Hội diễn văn nghệ, số tiền còn lại sẽ nhập vào quỹ “Tiếp bước đến trường” và sử dụng đúng mục đích, sự quan tâm của quý vị, đó là “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Trong Lễ tổng kết Hội trại trường đã trích 30.000.0000 đồng từ sự ủng hộ của em cựu học sinh để trao cho 60 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập theo nguyện vọng của em học sinh này. Trong thời gian đến trường THCS Nguyễn Duy rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của quý cấp lãnh đạo, quý tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm, cựu học sinh, cựu giáo viên và cha mẹ học sinh.

Thay mặt lãnh đạo trường THCS Nguyễn Duy trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm hỗ trợ, cổ vũ, động viên của quý vị đã góp phần to lớn cho sự thành công của Hội trại và đêm Hội diễn văn nghệ, đồng thời đã tạo được nguồn quỹ “Tiếp bước đến trường” để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nhân dịp này, kính chúc quý cấp lãnh đạo, quý tổ chức, đơn vị, các nhà hảo tâm, cựu học sinh, cựu giáo viên và cha mẹ học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

*Trân trọng cảm ơn!*



**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Hữu Cường**